

THE HIGHLIGHTS

**“พอเข้าร่วมทำพันธกิจกับคอมแพสชั่น ก็ทำให้
เข้าใจมากขึ้นว่า การสร้างเด็กมีความสำคัญขนาดไหน
เพราะผู้ที่จะสานต่อคริสตจักรก็คือเด็ก ๆ เหล่านี้เอง”**



**ศาสนาจารย์นพพล รักษา
ศิษยาภิบาลคริสตจักรจ้อก:**

**การทำพันธกิจพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแบบองค์รวมคริสตจักรจ้อก:**

- ▶ **ฟังเรื่องราวและคำพยานจากศิษยาภิบาล :**
 - ศาสนาจารย์ นพพล รักษา
- ▶ **เรื่องราวจากศิษย์เก่า :**
 - นางสาววันดี อารุงสิงขร
 - นายประพันธ์ อารุงสายชล
- ▶ **เรื่องราวจากเยาวชน :**
 - นางสาวปาริณา โอริ
 - นางสาวจรินันท์ แอ๊ะดา
- ▶ **การเสริมสร้างศักยภาพ : กิจกรรมในโครงการ**
 - คริสตจักรเมืองฮอด
 - ทุนการศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 - คลัสเตอร์ท่าสองยาง
 - คริสตจักรแม่หอย
 - คลัสเตอร์อินทนนท์
 - คริสตจักรห้วยน้ำขาว
 - คริสตจักรมอโก๊ะคี
 - คริสตจักรห้วยบง

จดหมายข่าวคอมแพสชั่น

มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมของคริสตจักรคูมิตรร่วมกับคอมแพสชั่น เพื่อให้เห็นการพัฒนา, ความเปลี่ยนแปลงและการเกิดผลในชีวิตของเด็ก เยาวชนและคริสตจักร และแนวทางในการพัฒนาพันธกิจเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมอย่างยั่งยืนในอนาคตตามบริบทของคริสตจักรแต่ละแห่ง

ขอขอบคุณ คริสตจักรคูมิตร ศิษยาภิบาล และเจ้าหน้าที่โครงการ ศิษย์เก่าโครงการ เยาวชนในโครงการ เจ้าหน้าที่คอมแพสชั่น และผู้ที่มีส่วนใน Newsletter ฉบับนี้ ขอพระเจ้าอวยพรพระพรทุกท่าน

อ่านฉบับอื่นได้ที่ :
www.compassionth.com/newsletter



คริสตจักรจือทะ



คริสตจักรจือทะ ตั้งอยู่ในอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มสถาปนาขึ้นเป็นคริสตจักรเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ในสังกัดสภาคริสตจักรภาคที่ 19 คณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ็บติสต์ มีสมาชิกตั้งต้น 111 คน ด้วยความที่เป็นพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง บริเวณโดยรอบถูกรายล้อมด้วยป่าไม้เสียเป็นส่วนใหญ่ ทำให้บริบทชุมชนโดยรอบค่อนข้างขาดแคลน ทั้งอาหารการกิน รายได้ สาธารณสุข และการศึกษา

นายพีรพล แสงนำโชค ผู้จัดการศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนคริสตจักรจือทะ เล่าย้อนถึงเรื่องราวที่คริสตจักรจือทะได้เข้าร่วมเป็นคู่มือร่วมกับคอมแพสชั่นว่า ตัวเขามีโอกาสได้เดินทางไปงานประชุมในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในงานนั้นเองมีคนมาประชาสัมพันธ์ถึงการที่องค์กรคอมแพสชั่นจะเข้ามาทำพันธกิจในประเทศไทย จึงเห็นโอกาสในการเติบโตของคริสตจักรและมีความสนใจเข้าร่วมเป็นคู่มือ ด้วยหวังว่าคอมแพสชั่นจะช่วยขับเคลื่อนพันธกิจของคริสตจักรห่างไกลที่ผู้คนในชุมชนประสบความยากลำบากให้เดินหน้าไปต่อไปได้ และร่วมสร้างผู้เชื่อในรุ่นต่อ ๆ ไป โดยจะเติมเต็มในส่วนของงบประมาณต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น อุปกรณ์การเรียนและการส่งเสริมด้านสุขภาพ

ในเวลานั้นการเข้าร่วมเป็นคู่มือไม่ใช่เรื่องง่าย นายพีรพลเล่าว่า เขาพยายามติดต่อเข้าร่วมเป็นคู่มือ แต่ด้วยความที่คริสตจักรตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ประกอบกับการเดินทางในสมัยนั้นยังลำบากมาก ถนนหนทางยังไม่ถูกสร้างเสียด้วยซ้ำ ทำให้นายพีรพลต้องเดินเท้าเป็นเวลาหนึ่งวันเต็ม แล้วจึงขี่จักรยานยนต์ต่อไปยังแม่สะเรียง การเดินทางและการติดต่อสื่อสารที่ไม่สะดวกส่งผลให้เขายังไม่สามารถหาข้อมูลในการเข้าร่วมกับโครงการได้อย่างครบถ้วน จึงต้องหยุดไปใน พ.ศ. 2551 กระทั่งปี พ.ศ. 2557 นายพีรพลได้ติดต่อให้ศิษยาภิบาลของคริสตจักรสบโขง ซึ่งเป็นคริสตจักรแม่ของคริสตจักรจือทะในเวลานั้น เสนอ 6 คริสตจักรในเขตแม่เงาให้เป็นคู่มือร่วมกับคอมแพสชั่น เนื่องจากคริสตจักรทั้ง 6 นั้น กำลังประสบความ

ยากลำบากอย่างมากในขณะที่มีเด็กยากจนจำนวนมากในพื้นที่ที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและโอกาสในการพัฒนา

ในที่สุด คริสตจักรจือทะก็ได้เข้าร่วมเป็นคู่มือร่วมกับคอมแพสชั่นทำโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 แรกเริ่มมีเด็กในชุมชนเข้าร่วมลงทะเบียนประมาณ 166 คน ซึ่ง ถูกย้ายโอนมาจากโครงการแม่ของคริสตจักรสบโขง และมีเจ้าหน้าที่โครงการทั้งหมด 3 คน หากเทียบกับก่อนที่จะเป็นคู่มือร่วมกับคอมแพสชั่นก็นับว่าการทำพันธกิจในเวลานี้ขยับขยายขึ้นมาก จากที่เคยมีงบประมาณจำกัดมากจนไม่สามารถนำมาใช้พัฒนาได้อย่างรอบด้าน เนื่องจากผู้ปกครองของเด็กมีรายได้น้อยทำให้เป็นปัญหาในการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม แต่ในปัจจุบันโครงการสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากมาย ทั้งกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้การสร้างรายได้ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว เลี้ยงแพะ อาชีพช่างตัดผม และทำแปลงเกษตรด้วยการปลูกบุกกับขมิ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดค่ายต่าง ๆ ที่จัดร่วมกันในหลายหมู่บ้าน และกิจกรรมตามเทศกาลประจำปี



นายพีรพล แสงนำโชค ผู้จัดการ

ผลจากการทำพันธกิจการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

จวบจนปัจจุบันก็เป็นเวลากว่า 8 ปีแล้ว ที่คริสตจักรจือทะเข้าร่วมทำงาน เป็นคู่มือกับคอมแพสชั่น มีจำนวนเด็กและเยาวชนในโครงการที่มากขึ้นถึง 408 คน และเจ้าหน้าที่ 7 คน โดยแบ่งการดูแลออกเป็น 6 สาขา ด้วยการเดินทางที่ไม่สะดวกนักจึงต้องกระจายจุดทำกิจกรรมไปตามหมู่บ้านที่รองรับเด็กได้ในจำนวนหมู่บ้านละ 30-50 คน ส่วนโครงการหลักมีเด็กมาร่วมกิจกรรมทั้งหมด 73 คน มีเยาวชนที่จบจากโครงการไปแล้วประมาณ 10 กว่าคน แม้ว่าอายุสูงสุดของเยาวชนในโครงการคือ 20 ปี หรือเทียบอายุเท่าเยาวชนในวัยมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ชุมชน

อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีอาชีพที่สร้างรายได้เหมือนในเมือง ผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่ปักหลักอาศัยในชุมชนส่วนมากทำการเกษตร ในบางปีที่ฝนทิ้งช่วงจึงไม่มีรายได้ ทำให้เยาวชนส่วนมากจะเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่านั้น แล้วจึงเดินทางเข้าเมืองเพื่อทำงานมีเงินดูแลครอบครัว เยาวชนบางส่วนจึงขาดการติดต่อกับโครงการไป ส่วนเยาวชนที่จบไปแล้วประมาณ 5 คน ก็กลับมาช่วยงานรับใช้ในคริสตจักร บ้างกลับมาเป็นครู บ้างกลับมาเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ ส่วนสมาชิกคริสตจักรในปัจจุบันก็มีจำนวนเพิ่มเป็น 217 คน



สมาชิกคริสตจักรจือทะ



เจ้าหน้าที่โครงการ

โดยรวมแล้ว นอกจากการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม ทั้งด้าน
ความรู้ สุขภาพกาย สุขภาพฝ่ายวิญญาณ และด้านสังคมอารมณ์ การทำ
พันธกิจนี้ยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอีกด้วย เยาวชนที่

จบออกไปแล้วหลายคนมีทักษะความรู้ในการทำงาน เพราะได้ฝึกมา
ตั้งแต่อยู่ในโครงการ ถึงแม้พวกเขาจะย้ายออกไปทำงานในเมือง แต่ก็ยัง
เลี้ยงดูครอบครัวและถวายสืบลดให้คริสตจักรอย่างสม่ำเสมอ



ค่ายอนุชน



กิจกรรมวันเสาร์ (เรียนเสริม คริสเตียนศึกษา)



ค่ายอนุชน



กิจกรรมวันเสาร์ (เรียนเสริม คริสเตียนศึกษา)



การเตรียมความพร้อมในการทำพันธกิจด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

นายพีรพล แสงนำโชค ผู้จัดการศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนคริสตจักรจือทะ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการทำพันธกิจด้วยตัวเองอย่างยั่งยืนของคริสตจักรจือทะไว้ว่า ทางคริสตจักรเริ่มชี้แจงกับผู้ปกครองของเด็ก ๆ ในคริสตจักรให้ทราบถึงสถานการณ์ที่โครงการอาจปิดตัวลง และได้จัดการประชุมระหว่างผู้นำคริสตจักรกับผู้ปกครองเพื่อวางแผนการทำพันธกิจเด็กและเยาวชนต่อไป โดยในด้านบุคลากรจะยังมีเจ้าหน้าที่ปัจจุบันที่มีภาระใจในการพัฒนาเด็ก ร่วมถวายและอุทิศตนในการทำงานต่อไป

ทางคอมแพสชั่นได้มีการอบรมให้ความรู้กับคริสตจักรในด้านการวางแผนความยั่งยืน ทำให้คริสตจักรสามารถวางแผนต่อยอด ด้านการยังชีพได้ แผนหนึ่งคือ **การออมทรัพย์** ที่มีเด็กและผู้ปกครองเป็นสมาชิก ซึ่งหากมีจำนวนเงินเยอะขึ้น ทางคริสตจักรจะทำการแบ่งปันผลให้สมาชิก แบ่งเป็นสิบลด และแบ่งมาเป็นงบประมาณเพื่อทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมต่อไป อีกแผนหนึ่งคือ **พันธกิจร้านค้าของคริสตจักร** โดยการ **ปลูกบุก** ที่อาจเป็นรายได้ประจำของทุกปี และการ **ปลูกขมิ้น** ที่จะเป็นรายได้ทุกสองหรือสามปี ซึ่งคริสตจักรจะนำเงินทุนในส่วนนี้มาหมุนเวียน



กิจกรรมการทำเกษตร



กิจกรรม ทำไม้กวาด



กิจกรรม ร้านก๋วยเตี๋ยว

ในการทำพันธกิจเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม **ด้านอาคารสถานที่** การทำกิจกรรมในโครงการจะใช้พื้นที่ส่วนเดียวกับตัวคริสตจักรที่สร้างขึ้นใหม่ หนังก่อสร้างจำนวน 300,000 บาท จะชำระหมดภายในปีนี้ และจะมีการประชุมวางแผนเรื่องจัดสรรรายได้อีกครั้ง หากมีงบประมาณที่เพียงพอจะทำการสร้างโรงอาหารขนาดใหญ่และเวทีที่ระชาคม เพราะโรงอาหารในปัจจุบันมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม

ในด้าน**เครือข่ายความร่วมมือ** แต่เดิมคริสตจักรมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับชุมชนอยู่แล้ว มีการจัดกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนอยู่เสมอ ร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และร่วมมือกับโรงพยาบาลส่วนตำบลเพื่อตรวจสุขภาพให้กับเด็ก ๆ ส่วนใน**ด้านการจัดกิจกรรม** ยังมีการส่งเสริมอาชีพอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่อาจมีการปรับเปลี่ยนด้วยการลดจำนวนความถี่ลง จากที่เคยจัดทุกวันเสาร์จะเหลือเสาร์เดียวต่อหนึ่งเดือน เนื่องจากงบประมาณที่มีจำกัด



กิจกรรมในโครงการ



กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ



กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ



กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ



เรื่องราวจากศิษย์เก่า



นางสาววันดี อารุงสิงขร

นางสาววันดี อารุงสิงขร เป็นหนึ่งในศิษย์เก่าศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนคริสตจักรจือทะ วันดีเล่าให้ฟังว่า เธอเติบโตในครอบครัวคริสเตียน เริ่มเข้ามาเป็นสมาชิกในโครงการตั้งแต่อายุ 8 ปี จากการแนะนำของผู้จัดการที่มาแนะนำ ตอนที่รู้ว่าตัวเองจะได้เป็นเด็กของโครงการก็รู้สึกดีใจมาก เพราะได้ยินมานานแล้วว่าหมู่บ้านใกล้ ๆ มีโครงการนี้ แต่ยังไม่ถึงหมู่บ้านของเธอ พอได้รู้ว่าจะมีจึงตื่นเต้นและยินดีที่จะเข้าร่วม

วันดีได้รับหลายสิ่งหลายอย่างจากการอยู่ในโครงการ ได้รับความรู้ในทักษะต่าง ๆ และมีพี่เลี้ยงในโครงการคอยให้ความดูแล ซึ่งพวกเขาต่างเป็นต้นแบบที่ดีในการดำเนินชีวิต ส่วนที่เธอเห็นว่าสำคัญที่สุดคือ การได้รู้จักพระเจ้า จนทำให้เธอเกิดแรงบันดาลใจและใฝ่ฝันจะทำงานรับใช้ ด้วยการเป็นแบบอย่างแก่รุ่นน้องในโครงการ เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนล่องแพวิทยาคม เธอจึงตัดสินใจกลับมารับใช้ที่โครงการ โดยเป็นครูสอนเด็ก ๆ จนปัจจุบันเธอทำงานในโครงการมาเป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว และยังคงตั้งใจจะทำต่อไปเรื่อย ๆ พร้อมกับดูแลลูกทั้งสองคน และทำนาเป็นอาชีพเสริม

สุดท้ายนี้ วันดีได้กล่าวขอบคุณถึงโครงการไว้ว่า เธอขอบคุณทั้งผู้อุปการะและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีภาระใจในงานรับใช้ และตั้งมั่นช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ประสบความสำเร็จในทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ขอขอบคุณที่ทำให้เด็ก ๆ เหล่านี้มีโอกาสเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ รวมถึงตัวเธอด้วยเช่นกัน



นายประพันธ์ อารุงสายชล

ผมชื่อ ประพันธ์ อารุงสายชล เริ่มเข้าโครงการเมื่ออายุได้ 9 ปี จากการแนะนำของเจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่งตัวผมเองได้ยินเรื่องราวของเด็กในโครงการมาจากหมู่บ้านอื่นอยู่ก่อนแล้ว ว่ามีการทั้งการเรียนเสริมทักษะและมีกิจกรรมมากมาย ทำให้ช่วงอายุ 9-20 ของผมเป็นช่วงชีวิตที่แสนประทับใจ ผมได้รับของขวัญวันเกิดทุกปี ได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรง ได้ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อนำมาเป็นทักษะอาชีพในอนาคต และที่สำคัญคือได้เรียนรู้เรื่องราวของพระเยซูด้วย

หลังจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เดียวกับคุณครูวันดี คือโรงเรียนล่องแพวิทยาลัย ผมก็ตัดสินใจเดินทางไปศึกษาต่อด้านพระคัมภีร์ที่พระคริสตธรรมเพื่อชีวิต ด้วยความตั้งใจอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยการเรียนรู้พระคัมภีร์ให้มากขึ้น

ปัจจุบันผมจบจากโครงการมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว ต้นแบบในชีวิตตั้งแต่สมัยยังอยู่ในโครงการคือพี่ ๆ เจ้าหน้าที่ พวกเขามีทักษะทางสังคมที่ดี เข้ากับคนง่าย บวกกับการที่ผมได้แรงบันดาลใจในการรับใช้พระเจ้าของพวกเขา จึงทำให้ผมตัดสินใจกลับมาทำงานรับใช้ในโครงการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานเด็ก โดยมีเป้าหมายที่อยากเห็นรุ่นน้องในโครงการเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงในพระเจ้า และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ส่วนอาชีพเสริม คือการทำไร่และทำนา

เรื่องราวจากเยาวชน



ปาริณา - โอริ

หนูชื่อปาริณาค่ะ ชื่อเล่นชื่อ โอริ ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนล่องแพ เต็บโตในครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิกทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วย พ่อ, แม่, พี่ชายอีก 4 คน และหนูเอง ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกร โดยทำนาและทำไร่เป็นอาชีพหลัก

หนูมีโอกาสได้เข้าโครงการนี้ตั้งแต่อายุได้ 3 ขวบ ซึ่งการเข้าโครงการนี้เองที่ทำให้หนูรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการอ่านพระคัมภีร์ให้มากขึ้น อยากมีความรู้และความเชื่อที่พัฒนาขึ้น ต่อยอดจากความเชื่อที่มีจากการได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้ามาจากครอบครัวที่เป็นคริสเตียนอยู่ก่อนแล้ว

กิจกรรมที่ชื่นชอบในโครงการคือการได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้าผ่านการเรียนพระคัมภีร์ นอกจากนี้โครงการยังทำให้หนูมีต้นแบบในการดำเนินชีวิตที่ดีอย่าง “พี่อัท” ผู้เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตด้านงานรับใช้ เขานำนมัสการ อ่านพระคัมภีร์ และนำกลุ่มอนุชนไปในทางที่ดี อีกทั้งยังตั้งกลุ่มสามัคคีธรรม และเป็นผู้หน้าที่คอยจัดแจงการนมัสการในแต่ละครั้ง ว่าใครเป็นคนแบ่งปัน ใครเป็นคนนำนมัสการ

การได้มองเห็นชีวิตของพี่อัทส่งผลให้หนูมีความฝันอยากเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตให้กับน้อง ๆ รุ่นต่อไปบ้าง ตอนนี้หนูก็รับใช้ด้วยการนำนมัสการ ทั้งเล่นกีตาร์และร้องเพลง ส่วนในอนาคตก็อยากรับใช้ด้วยการเป็นผู้นำกลุ่มอนุชนอย่างพี่อัทคะ



จิรนันท์ - แอ๊ะดา

หนูชื่อจิรนันท์ (แอ๊ะดา) เกิดในครอบครัวคริสเตียน ประกอบอาชีพเกษตรกร ครอบครัวหนูมีสมาชิกทั้งหมด 5 คน ปัจจุบันเรียนอยู่ที่โรงเรียนล่องแพวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการประมาณ 8 ปีแล้ว พร้อมกับเพื่อน ๆ ในหมู่บ้านตอนอายุ 3 ขวบ

ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ หนูได้พัฒนาความรู้มากมายทั้งในด้านทักษะการประกอบอาชีพต่าง ๆ และความรู้ในด้านพระคัมภีร์ ทำให้รู้จักพระเจ้ามากขึ้น รู้สึกว่าได้รับการเติมเต็มด้านจิตวิญญาณ และมีความเชื่อที่มั่นคงในพระเจ้า กิจกรรมที่ชื่นชอบที่สุดในโครงการคือ การเล่นกีฬาบอลเลย์บอล นับเป็นกิจกรรมใหญ่ประจำปีทีโครงการจัดแข่งขันกันระหว่างแต่ละหมู่บ้าน

โครงการมีอิทธิพลในชีวิตของหนูมาก ต้นแบบในการใช้ชีวิตก็เป็นพี่เจ้าหน้าที่ในโครงการ หนูประทับใจ “พี่ประจักษ์” ในบทบาทของผู้นำอนุชนสำหรับการนมัสการ ซึ่งทำให้พวกเราได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นและรักพระเจ้ามากขึ้นด้วย ส่วนด้านงานรับใช้ ตอนนี้หนูก็มีโอกาสได้ใช้ของประทานด้วยการเล่นกีตาร์ นำน้อง ๆ และเพื่อน ๆ ในการนมัสการพระเจ้า และหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสได้เป็นครูวินีคือความใฝ่ฝันที่หนูอยากสอนเด็ก ๆ รุ่นต่อไปให้โตขึ้น โดยทำให้พวกเขารู้จักและรักพระเจ้ามากขึ้น จนตัดสินใจเดินในทางของพระองค์ในท้ายที่สุด

จากใจศิษยาภิบาล

ศาสนายืนพพล รักษา ศิษยาภิบาลคริสตจักรจือทะ



ศาสนายืนพพล รักษา ศิษยาภิบาลคริสตจักรจือทะ เล่าเส้นทางชีวิตในการทำงานรับใช้พระเจ้าว่า เขาเติบโตในครอบครัวคริสเตียน แรงบันดาลใจในการเรียนพระคัมภีร์เกิดขึ้นในช่วงอายุเพียง 16 ปี เมื่อคุณพ่อไปเป็นผู้ปกครองที่คริสตจักรแม่หาด และมีศิษยาภิบาลที่นั่นมาประกาศเรื่องราวของพระเจ้า ทำให้เขาตัดสินใจว่าจะรับใช้และเรียนพระคัมภีร์

จนกระทั่งเรียนจบ เขาก็มีโอกาสได้รับใช้ในหมู่บ้านสบแม่แพซึ่งไม่มีคริสเตียนเลยแม้แต่คนเดียว นับว่าเป็นความท้าทายอย่างมาก เพราะนอกจากจะไม่ได้ได้รับความร่วมมือแล้ว ยังถูกต่อต้านเสียอีก ในตอนนั้น อาจารย์ถึงกับไม่ได้กินข้าว ซ้ำยังไม่รู้เส้นทาง ขอขอบคุณพระเจ้าที่ได้เจอกับชาวเยอรมันผู้นำทาง จึงได้พบกับครอบครัวหนึ่งที่กำลังอยู่ในความทุกข์จากการที่ถูกร้องไห้ไม่หยุด อาจารย์ยืนพพล จึงประกาศเรื่องการรักษาของพระเจ้าและนำไปครอบครัวนั้นรับเชื่อทันทีที่พวกเขาเริ่มอธิษฐานและตัดเครื่องรางต่าง ๆ ที่เคยผูกเอาไว้ ลูกเขาก็หยุดร้องไห้ เรื่องนี้กลายเป็นเหตุให้พื้นที่ตรงนั้นมีคริสตจักรเกิดขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 30 คนแล้ว โดยมีสมาชิกในครอบครัวนั้นเป็นศิษยาภิบาล

ย้อนกลับไปหลังจากรับใช้ในหมู่บ้านสบแม่แพ อาจารย์ยืนพพล ได้เดินทางเข้ามาในเมือง เมื่อพบพ่อของอาจารย์ พ่อก็บอกให้ออกไปสร้างคริสตจักรจือทะ ซึ่งขณะนั้นยังเป็นสาขาอยู่และมีผู้เชื่อเพียงไม่กี่คน อาจารย์ก็ทำตามด้วยการย้ายไปปักหลักที่นั่นและแต่งงาน

งานรับใช้หลักคือการรับใช้ที่คริสตจักรเต็มเวลา ส่วนงานเสริมคือการทำนา ที่จะทำทุก ๆ สองสัปดาห์ ส่วนวันเสาร์จะเป็นวันหยุดที่จะได้ใช้เวลาเตรียมตัวแบ่งปันพระคำของพระเจ้าในคริสตจักรวันถัดไป

ภาระใจในการรับใช้ของอาจารย์ยืนพพลคือ การประกาศเรื่องราวของพระเจ้ากับกลุ่มอนุชน โดยจะเดินทางออกประกาศข่าวประเสริฐในบริเวณใกล้เคียงร่วมกับเด็กในโครงการ อาจารย์บอกว่า “เด็กในโครงการมีความรู้และความเข้าใจด้านจิตวิญญาณค่อนข้างดี ทำให้พวกเขาช่วยผมในงานประกาศได้มากที่สุด”

ขณะนี้ เป็นระยะเวลากว่า 20 ปีแล้ว ที่อาจารย์ยืนพพลทำงานในคริสตจักรจือทะ จากเริ่มแรกที่มีผู้เชื่อเพียงไม่กี่คน ปัจจุบันมีสมาชิกราว 48 ครอบครัว หรือประมาณ 200 คน

จากวันแรกที่ย้ายมาจนวันนี้ มุมมองในงานรับใช้ของอาจารย์เปลี่ยนไปมาก **เริ่มแรกที่ไม่ได้ความสำคัญกับกลุ่มเด็กมากนักปรับตัวเข้ากับเด็กไม่ค่อยได้ แต่พอเข้ามาร่วมทำพันธกิจกับคอมแพสชั่นก็ทำให้เข้าใจมากขึ้นว่า การสร้างเด็กมีความสำคัญขนาดไหน เพราะผู้ที่สานต่อคริสตจักรก็คือเด็ก ๆ เหล่านี้เอง** เมื่อมุมมองเปลี่ยน อาจารย์จึงตั้งมั่นในการสร้างสาวกกับกลุ่มเด็กในโครงการ อาจารย์ยืนพพลกล่าวว่า **ตนรู้สึกขอบคุณคอมแพสชั่นที่ทำงานด้วยกันมากกว่า 8 ปี มาช่วยเติมเต็มสิ่งที่คริสตจักรไม่มี และที่สำคัญคือ การมีส่วนร่วมเสริมสร้างด้านจิตวิญญาณของเด็ก ๆ ที่จะกลายเป็นผู้รับใช้ในอนาคต**

อาจารย์ทิ้งท้ายว่า **ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร ก็ขอให้ไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ด้วยความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าพระเจ้าจะมีหนทางให้เสมอ และรู้ว่าพระเจ้าจะอวยพร พระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งคนของพระองค์**



คอลัมน์เสริมสร้างศักยภาพ

THE HIGHLIGHTS รวบรวมภาพกิจกรรมจากคริสตจักรคู่มิตรต่าง ๆ ให้เห็นถึงความร่วมมือในการส่งเสริมด้านการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ และ ศักยภาพ ในเด็กเยาวชนและเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในระดับบุคคลและส่วนรวม



คริสตจักรเมืองฮอด

คริสตจักรเมืองฮอดส่งเสริมการสร้างสาวกและรับใช้ตามของประทาน จึงได้สนับสนุนทีมชมรมมีเดียของคริสตจักรเมืองฮอดให้มีส่วนร่วมรับใช้พระเจ้า ในค่าย Xtreme 2023 ซึ่งจัดขึ้นที่ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2566 โดยรับผิดชอบการถ่ายทอดสดการประชุม และมีเยาวชนคริสตจักรเมืองฮอด จำนวน 40 คน ร่วมเข้าค่ายครั้งนี้ด้วย



ทุนการศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คริสตจักรในพื้นที่จังหวัดตาก 4 แห่ง ได้แก่ คริสตจักรพระพร, คริสตจักรแห้วตะลู่, คริสตจักรกู่โต๊ะคี และคริสตจักรแม่อุสุ ร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาของเยาวชนที่อาจไม่ได้ศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาชั้น ม.6 โดยได้ประสานขอการสนับสนุนและการแนะนำจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมีคณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาฝึกงาน จากคณะเกษตรนวัตและการจัดการ - IAM ลงพื้นที่มาให้การแนะนำเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 และพิจารณามอบทุน 100% แก่เยาวชน โดยมีผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ คริสตจักร และเยาวชนเข้าเข้าร่วมรับฟัง ทำให้มีเยาวชนที่สนใจเรียนต่อ สมัครเรียนและรับการสัมภาษณ์ ได้รับทุน 100% ตลอดหลักสูตร จำนวน 3 คน ทางคณบดีและคณาจารย์ คณะเกษตรนวัตและการจัดการ พร้อมให้การสนับสนุนเยาวชนของคริสตจักร จะมีการหางานพิเศษให้กับเด็กทุกคนทำระหว่างเรียน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง





คลัสเตอร์ท่าสองยาง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ปกป้องเด็ก และอาสาสมัคร คลัสเตอร์ท่าสองยาง จำนวน 57 คน จัดอบรม “อาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)” ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก (พมจ.ตาก) เสริมเครือข่ายให้เข้มแข็ง ในการปกป้องเด็กในชุมชน



คริสตจักรแม่หอ

คริสตจักรแม่หอ จัดค่ายอนุชน ในหัวข้อ “ฉันเป็นใคร” เมื่อวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้เด็กเยาวชนได้รู้ตัวว่าเขาเป็นใคร เกิดมาเพื่ออะไร มีชีวิตเพื่อใคร ในค่ายมีการศึกษาพระคัมภีร์ มีกิจกรรมจิตอาสา และ มีการมอบทุนการศึกษาให้เยาวชน 40 ทุน ซึ่งเป็นทุนของคริสตจักร โดยมีพี่น้องสมาชิกร่วมกันถวายเพื่อส่งเสริมการศึกษา ทุนละ 500 บาท ให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ตระหนักรู้ว่าพวกเขาสำคัญ มีเยาวชนเข้าร่วม ค่ายประมาณ 150 คน



คลัสเตอร์อินทนนท์

คลัสเตอร์อินทนนท์ จัดกิจกรรมเวทีคนเก่ง ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 25-27 เมษายน 2566 ณ คริสตจักรแม่มิ่งค์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกว่า 300 คน จากคริสตจักรแม่มิ่งค์ คริสตจักรแม่มะลิ คริสตจักรบ้านใหม่พัฒนาสันติ คริสตจักรแม่มู คริสตจักรริมแจ่ม คริสตจักรปางอุ๋งใหม่ คริสตจักรหนองม่วง คริสตจักรแม่ขีด คริสตจักรแม่เอาะ คริสตจักรข้างน้อย คริสตจักรนากลาง คริสตจักรสบแม่รวม คริสตจักรแม่หอย คริสตจักรแม่สะเป่ใต้ คริสตจักรแม่สะเป่เหนือ คริสตจักรนาหัวแหลม คริสตจักรห้วยนา คริสตจักรโป่งศิลา คริสตจักรผาละยีใต้ คริสตจักรแม่จุมสาม คริสตจักรขุนยวม คริสตจักรมะหินหลวง คริสตจักรห้วยผา คริสตจักรห้วยบง และคริสตจักรสบแม่สะต๊อบ

เยาวชนได้แสดงทักษะความสามารถในด้านต่าง ๆ บนเวที ได้แก่ ร้องเพลงประสานเสียง, แข่งทักษะดนตรี, เต้นร็วประกอบเพลง,ละครเวที, เดินแฟชั่นโชว์, ทักษะการปฐมพยาบาล, เป็นพยาน, แบ่งปันพระคำ, พิธีกร, ทักษะการทำอาหาร, โชว์ทักษะด้านกีฬา และยังได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกต่อประเด็นสังคม ได้แก่ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชัน การรณรงค์รักษาสีสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ต่อต้านการบูลลี่ เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กในการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ (Right of Participation) และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมไปด้วย



คริสตจักรห้วยน้ำขาว

คริสตจักรห้วยน้ำขาว ให้ความสำคัญและส่งเสริมการสร้างสาวกของคริสตจักร จึงสนับสนุนเยาวชนไปร่วมค่ายเยาวชน X treme เมื่อวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจัดขึ้นที่ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลที่เกิดขึ้นหลังกลับจากค่าย เยาวชนกลับมาประชุมสะท้อนสิ่งที่ได้รับและการตอบสนองการทรงเรียก ได้จัดตั้งกลุ่ม ชื่อว่า "เบเรเอล" มีการวางบทบาทหน้าที่คณะทำงาน โดยจัดตั้ง ประธานและกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจในกลุ่มเยาวชนในคริสตจักร ปัจจุบันมีสมาชิก 8 คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อใช้เวลาในการนมัสการ อธิษฐาน แบ่งปันหนุนใจซึ่งกันและกัน
2. เพื่อเป็นจิตอาสาในการมีส่วนช่วยเหลือชุมชน เช่น เยี่ยมคนชรา ช่วยทำความสะอาดบ้านคนชรา นมัสการนอกสถานที่ ช่วยงานในชุมชน เช่น งานสำคัญต่าง ๆ
3. เพื่อเป็นแกนนำในคริสตจักรในการขับเคลื่อนพันธกิจคริสตจักร เช่น นำนมัสการ เป็นพี่เลี้ยงค่าย เจริญชนนึ่ง ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มอธิษฐาน



คริสตจักรมอโก๊ะคี

ผลจากการส่งเสริมความเป็นเจ้าของพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชน คริสตจักรมอโก๊ะคี : ช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 ทางผู้นำคริสตจักรมอโก๊ะคี เห็นความสำคัญของพันธกิจเด็กในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และสร้างความเป็นเจ้าของ สร้างความยั่งยืน และเห็นความสำคัญในการศึกษา แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านห้องเรียนที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปัจจุบันและอนาคต ผู้นำคริสตจักร ได้มีการประชุมร่วมกับสมาชิก ผู้ปกครองเด็ก เกี่ยวกับปัญหาห้องเรียน จึงมีมติให้ดำเนินการสร้างห้องเรียนเด็ก ผลที่เกิดขึ้น คือ ผู้นำคริสตจักร สมาชิก ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมสมทบงบประมาณและร่วมแรงร่วมใจสร้างห้องเรียนให้กับเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมงานกับสมาชิก, ผู้ปกครองเด็ก และหย่อมบ้านใกล้เคียงได้มาช่วยกัน เพื่อให้บุตรหลานมีสถานที่ปลอดภัย พร้อมสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ๆ



คริสตจักรห้วยบง

คริสตจักรห้วยบง โดยผู้ปกครองและเยาวชน ร่วมกับทีมงานช่วยกันทำความสะอาดหอพัก ก่อนจะเปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการมาพักอาศัย ที่หอพักในการมาเรียนหนังสือ โดยใช้กำลังและทรัพยากรที่มีในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามน่าอยู่

